



สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 29 กันยายน – 1 ตุลาคม 2561

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2590 1320 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th/iprg/>



Mastery
เป็นนายตนเอง



Originality
สร้างสรรค์สิ่งใหม่



People Centered
ใส่ใจประชาชน



Humility
ถ่อมตน อ่อนน้อม

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>ไทยรัฐ คอลัมน์มุมข้าราชการ (1 ต.ค. 61)</p>	<p>ปลัดใหม่</p> <p>-กล่าวว่า ปีนี้มีปลัดกระทรวงใหม่ 5 ราย 1.นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัด ก.เกษตรฯ 2.นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัด สธ. 3.นายบุญยฤทธิ์ กัลยาณมิตร ปลัด ก.พาณิชย์ 4.นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ปลัด ก.คมนาคม และ 5.นายกุลิศ สมบัติศิริ ปลัด ก.พลังงาน ขอให้กำลังใจสำหรับงานหนักที่รออยู่</p>
<p>เว็บไซต์ prachatai.com (30 ก.ย. 61)</p> <p>ผู้จัดการรายวัน คอลัมน์ข่าวปนคนคนปนข่าว (1 ต.ค.61)</p>	<p>ระบบหลักประกันสุขภาพฯ</p> <p>-เสนอข่าว เฟซบุ๊ก Gossip สาสุข โพสต์ข้อความระบุว่า ที่นายกรัฐมนตรีกว่าตอนหนึ่งในรายการ “ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” ว่าระบบหลักประกันสุขภาพยังไม่สมบูรณ์ในการขอรับบริการด้านสุขภาพ ได้แก่ 1.รักษาได้เฉพาะรพ.รัฐ 2.ไม่คุ้มครองการรักษาที่เกินความจำเป็นพื้นฐาน 3.ไม่คุ้มครองการรักษาที่มีงบประมาณจัดสรรโดยเฉพาะ และ 4.ไม่คุ้มครองกรณีโรคเรื้อรังและโรคที่ต้องเข้ารับการรักษาในรพ.เกิน 180 วันนั้น เป็นข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง อ้างอิงจาก www.honestdocs.co/30-baht-cure-all-diseases ซึ่งไม่ใช่งานวิชาการ และไม่ใช้ข้อมูลจากสธ.หรือสปสช.</p> <p>ข้อเท็จจริงคือ 1.สปสช.จ่ายงบรายหัวให้ทั้งรพ.รัฐและเอกชน ซึ่งในต่างจังหวัดน้อยกว่ากรุงเทพฯ เพราะมีรพ.ระดับต่างๆ ซึ่งสปสช.พยายามดึงรพ.เอกชนเข้ามาช่วยบริการในระบบ 2.ไม่คุ้มครองการรักษาเกินความจำเป็นพื้นฐาน แต่ไม่ได้บอกว่าควรแก้ปัญหาเหล่านี้อย่างไร 3.ปัจจุบันระบบหลักประกันสุขภาพฯ ได้ตั้งงบบริการผู้ป่วยจิตเวชเรื้อรังในชุมชน แยกจากงบเหมาจ่ายรายหัว และมีการรักษาผู้ป่วยจิตเวชเรื้อรังมา ส่วนผู้ประสบอุบัติเหตุทางรถต้องใช้สิทธิ์ตามพ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถเป็นอันดับแรก แต่หลังจากนั้นสามารถใช้สิทธิ์บัตรทองได้ตามปกติ 4.หลักประกันสุขภาพฯ ครอบคลุมโรคเรื้อรัง มีกองทุนเฉพาะทั้งโรคหลอดเลือดสมอง โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคมะเร็ง รวมถึงโรคไต ข้อมูลทั้ง 4 ข้อแสดงถึงความไม่เป็นมืออาชีพของรัฐบาลชุดนี้</p> <p>-กล่าวถึงข้อมูลที่ทีมงานทำให้นายกฯ อ่านออกอากาศเมื่อวันศุกร์ที่ 28 ก.ย. 2561 ระบุว่า ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้ายังไม่มีความสมบูรณ์ 4 ข้อ จนทำให้เพจ Gossip สาสุข ได้โพสต์ข้อมูลจากเว็บไซต์ชายชาที่ไม่ใช่งานวิชาการ-ไม่ใช่งานวิจัย อีกทั้งยังไม่ใช้ข้อมูลจากสธ.หรือสปสช.ด้วย สะท้อนถึงความไม่เป็นมืออาชีพของรัฐบาล ตั้งข้อสันนิษฐานได้ว่า ทีมงานดึงข้อมูลในเว็บมาทำสคริปต์รายการโดยไม่ได้ตรวจทานข้อมูล คงต้องไปตรวจสอบว่าเป็นเพราะทีมงานของโฆษกรัฐบาล อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ สะเพร่าเอง หรือมีการส่งให้สธ.ดูแล้วหรือยัง</p>
<p>ไทยโพสต์ เดลินิวส์ ข่าวสด โพสต์ทูเดย์ สปริงนิวส์ (1 ต.ค. 61)</p> <p>คมชัดลึก</p>	<p>ร่าง พ.ร.บ.จัดเก็บเงินสมทบฯ</p> <p>-เสนอข่าว แหล่งข่าว ก.การคลัง ระบุว่า ก.การคลังเห็นชอบร่างพ.ร.บ.จัดเก็บเงินสมทบเพื่อสนับสนุนการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยงานบริการภาครัฐในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยล่าสุด สำนักงานเลขาธิการกรม.ได้ทำหนังสือถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขอความเห็นเกี่ยวกับร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าว และส่งความเห็นกลับมาภายในวันที่ 1 ต.ค. 2561 คาดว่าจะสามารถเสนอกรม.เห็นชอบในวันอังคารที่ 2 ต.ค. 2561 ทั้งนี้ ที่ผ่านมา สธ.ได้ทำประชาพิจารณ์พ.ร.บ.ดังกล่าว ซึ่งมีคนไม่เห็นด้วยจำนวนมาก แต่สธ.ยืนยันให้เก็บเงินแต่ภาษีบุหรี่เพราะก.การคลังเห็นชอบ</p> <p>ขณะที่แหล่งข่าวจากกรมสรรพสามิตชี้ว่า หากกฎหมายมีผลบังคับใช้จะกระทบกับผู้ประกอบการบุหรี่อย่างรุนแรง โดยเฉพาะการยาสูบแห่งประเทศไทย ที่หลังจากใช้อัตราภาษีบุหรี่ใหม่ตั้งแต่ 16 ก.ย. 2560 ทำให้ยอดขายลดลงเหลือ 60% ขณะที่รายงานข่าวจากบริษัทนำเข้าบุหรี่ต่างประเทศระบุว่า ปัจจุบันโครงสร้างภาษีบุหรี่กำหนดให้บุหรี่ที่ราคาไม่เกิน 60 บาท คิดภาษี 20% และมากกว่า 60 บาท คิดภาษี 40% บุหรี่ที่ราคา 60 บาท เมื่อเก็บเพิ่ม 2บาท จะต้องเสียภาษี 40% ทำให้ราคาเพิ่มเป็นไม่ต่ำกว่า 90 บาท</p> <p>-เสนอสรุปข่าว นางวารภรณ์ นะมาตร์ ผอ.การบริหาร สมาคมการค้ายาสูบไทย กล่าวว่า วันพรุ่งนี้ (2 ต.ค.) สธ.</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
(1 ต.ค.61)	<p>อาจเสนอการเก็บเงินภาษีบุหรี่เพิ่มอีกของละ 2 บาทเพื่อนำมาสมทบกองทุน สปสช. ซึ่งจะทำให้ราคาบุหรี่ขายปลีก ขยับขึ้นเป็นของละ 90 บาท ซึ่งจากการสำรวจความคิดเห็นร้านค้าปลีก ในช่วง 8 เดือนหลังการประกาศใช้โครงสร้าง ภาษีสรรพสามิตบุหรี่ใหม่ พบว่า ผู้ประกอบการร้านค้าปลีกร้อยละ 65.17 ได้รับความกระทบโดยปัญหาบุหรี่เถื่อนเป็น ปัจจัยสำคัญที่สุด เนื่องจากมีราคาถูกกว่า กลุ่มที่ได้รับผลกระทบมากที่สุด 3 อันดับ ได้แก่ ร้านค้าปลีก ผู้สูบบุหรี่ และ โรงงานยาสูบ</p> <p>ด้านสมาคมชาวไร่ยาสูบเพชรบูรณ์ จัดประชุมใหญ่ชี้แจงสถานการณ์กับสมาชิกเกือบ 1,000 คน หลังมีข่าวรัฐบาล พิจารณาขยายการยาสูบแห่งประเทศไทยให้บริษัทผู้ญี่ปุ่นพร้อมเรียกโรงงานเลิกจ้างกฎหมายเก็บภาษีบุหรี่สมทบ กองทุนบัตรทอง และขอเลื่อนโครงสร้างภาษีบุหรี่ใหม่ 40 % ที่มีผลบังคับใช้ ต.ค. 2562 ออกไปก่อน</p>
<p>กรุงเทพธุรกิจ มติชน (29 ก.ย. 61)</p> <p>ไทยรัฐ (29 ก.ย. 61)</p> <p>คมชัดลึก คอลัมน์ สายตรวจระวังภัย (1ต.ค.61)</p>	<p>กัญชาทางการแพทย์</p> <p>-เสนอข่าว นายสมชาย แสวงการ สมาชิก สนช. กล่าวว่า เตรียมเสนอร่างพ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษต่อที่ประชุม สนช. เพื่อแก้ไขให้ยาเสพติดให้โทษประเภทที่ 5 คือ กัญชาและพืชกระท่อม สามารถนำไปศึกษาวิจัยเพื่อประโยชน์ ทางการแพทย์และใช้รักษาโรคร้ายได้การดูแลและควบคุมของแพทย์ได้ ล่าสุดได้เสนอร่างแก้ไขให้เลขาธิการ สนช. นำไปปรับปรุงความเห็นผ่านเว็บไซต์สนช. คาดว่าจะใช้เวลา 15 วัน และจะเปิดเวทีรับฟังความเห็นประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้อง คาดจะใช้เวลา 1 เดือนก่อนเสนอให้สนช.พิจารณาวาระแรก</p> <p>ด้าน ญ.นิยดา เกียรติยิ่งอังศุลี ผู้จัดการศูนย์วิชาการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา (กพย.) กล่าวว่า กพย.จะทำ หนังสือเสนอนายกรัฐมนตรี ขอให้ออกประกาศศสช. เรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทษ ดังนี้ 1. ยกเลิกความในมาตรา 7 วรรคหนึ่ง และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน มาตรา 7 ยาเสพติดให้โทษแบ่งเป็น 5 ประเภท โดย ประเภทที่ 2 ยาเสพติดให้โทษทั่วไป เช่น มอร์ฟีน โคคาอีน โคเคอีน ฟีนยา สารสำคัญจากกัญชาและพืชกระท่อม และ ประเภทที่ 3 ยาเสพติดให้โทษที่มีลักษณะเป็นตำรับยา และมียาเสพติดให้โทษในประเภท 2 กัญชาหรือพืชกระท่อม ผสมอยู่ด้วย ตามหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดในราชกิจจานุเบกษา 2.ยกเลิกความในมาตรา 57 และใช้ ข้อความตอนหนึ่ง เช่น ห้ามมิให้ผู้ใดเสพยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 หรือประเภท 5 เว้นแต่เป็นการเสพยาเสพติด ประเภท 1 กัญชา พืชกระท่อมหรือประเภท 5 ตามประกาศของ รมว.สธ.เพื่อประโยชน์ในการศึกษาวิจัยหรือเพื่อ รักษาผู้ป่วย 3.เพิ่มเติมมาตรา 57/1 เพื่อประโยชน์ในการศึกษาวิจัย เช่น ทดลองเพาะปลูกกัญชาและพืชกระท่อม ผลิต กำหนดวิธีการ ขั้นตอนในการเสพหรือครอบครองฯ 4.เพิ่มเติมมาตรา 57/2 รมว.สธ.โดยเห็นชอบของ คณะกรรมการ ประกาศให้วิธีเสพ การเพาะปลูก โดยไม่ถือเป็นการผิด และมาตรา 57/3 ประกาศให้การ ครอบครองกัญชาหรือผลิตภัณฑ์ที่ทำจากกัญชาของผู้ป่วย</p> <p>-เสนอข่าว พล.ต.ท.สมหมาย กองวิสัยสุข ผบช.ปส. กล่าวว่า ขอให้คนไทยยอมรับกัญชารักษามะเร็งได้แล้ว ไม่ใช่ ให้ต่างประเทศนำสมุนไพรของไทยไปวิจัยและใช้รักษา ขณะที่ไทยนำไปเผาทั้ง เช่นเดียวกับการที่อก.ชอกัญชาไปวิจัย ยังต้องให้คณะกรรมการตรวจสอบและสั่งมอบอย่างเข้มงวด</p> <p>ยาวาลชาร์แทน</p> <p>-เสนอบทความ กรณีมีการเผยแพร่ข้อมูล ออย.อยู่ระหว่างเรียกเก็บผลิตภัณฑ์ยา "ยาวาลชาร์แทน" ซึ่งเป็นยารักษาโรค ความดันโลหิตสูงที่มีปัญหาเรื่องสารปนเปื้อนที่ก่อให้เกิดมะเร็ง โดยออกประกาศเรียกเก็บ 2 รอบ รอบแรกเดือน ก.ค. 2 บริษัท 5 ตำรับ มีสารตั้งต้นจากประเทศจีน ส่วนรอบที่ 2 วันที่ 28 ส.ค. 2 ตำรับ มีสารตั้งต้นจากประเทศอินเดีย ซึ่งหนึ่งใน นั้นได้รับคัดเลือกเข้าสู่ "บัญชีนวัตกรรมไทย" โดย สวทช.</p> <p>สวทช. ชี้แจงกรณีนี้ว่า เมื่อถูกประกาศระงับการผลิตและจำหน่ายจากหน่วยงานที่กำกับดูแลเรื่องคุณภาพและมาตรฐาน ถือว่าขาดคุณสมบัติและอยู่ในข่ายที่ต้องพิจารณาระงับจากบัญชีนวัตกรรมไทย ซึ่งสวทช.ได้ประสานงานหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง เพื่อตรวจสอบรายละเอียดต่างๆ ให้ถูกต้อง และกำหนดแนวทางการดำเนินการที่เหมาะสม เบื้องต้นได้แจ้งพัก/ ระงับสถานะการขึ้นทะเบียนของผลงานดังกล่าว พร้อมทั้งเสนอคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติฯ ในวันที่ 28 ก.ย. 2561 เพื่อพิจารณาพัก/ระงับสถานะการใช้ในบัญชีนวัตกรรมไทยต่อไป</p>
<p>กรุงเทพธุรกิจ โพสต์ทูเดย์ (29 ก.ย. 61)</p>	<p>สารพิษตกค้างในผลไม้</p> <p>-เสนอข่าว น.ส.จुอติ พงศ์มณีรัตน์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการ ก.เกษตรฯ กล่าวภายหลังร่วมงานโครงการตรวจสอบ เฝ้าระวังสารเคมีกำจัดศัตรูพืชตกค้างในผักและผลไม้ ประจำปี 2561 ว่า สธ.พบว่ามีผัก 6 ชนิดที่มีสารพิษตกค้าง สูงสุด ได้แก่ พริก ถั่วฝักยาว คენห่า ส้ม มะเขือ และมะเขือเทศ แต่ยังคงมีความปลอดภัยในการบริโภค เนื่องจากสาร ตกค้างนั้นจะเกิดอันตรายต่อเมื่อบริโภคในปริมาณมากเท่านั้น</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>ไทยรัฐ (29 ก.ย. 61)</p> <p>ไทยโพสต์ (30 ก.ย. 61)</p>	<p>นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ รองปลัด สธ. กล่าวว่า ได้เก็บตัวอย่างจากโรงคัดบรรจุผัก ผลไม้ 715 ตัวอย่าง ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 85.6% และเก็บตัวอย่างในจุดจำหน่ายและจุดบริโภค ได้แก่ ห้างสรรพสินค้า 1,317 ตัวอย่าง ตลาดค้าส่งและตลาดสด 481 ตัวอย่าง และครัวรพ. 162 ตัวอย่าง พบว่า ตัวอย่างจากห้างสรรพสินค้า ในส่วนสินค้าที่ได้รับการรับรองมาตรฐานผ่านเกณฑ์ 86.4% สินค้าที่ไม่ได้รับการรับรองมาตรฐานผ่านเกณฑ์ 71.8% ตลาดค้าส่งและตลาดสดผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 64.9% ครัวรพ.ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 77.8% สำหรับผักและผลไม้สดที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 100% มี 6 ชนิด ได้แก่ มันฝรั่ง หน่อไม้ฝรั่ง มังคุด ผักกาดขาวปลี ถั่วแขก และข้าวโพดหวาน</p> <p>-เสนอข่าว ญญ.สุภัทรา บุญเสริม ผอ.สำนักอาหาร อย. กล่าวว่า จากการสุ่มตรวจผักผลไม้สดที่โรงคัดบรรจุที่ได้มาตรฐานจีเอ็มพี 219 แห่งทั่วประเทศ รวม 715 ตัวอย่าง พบผ่านมาตรฐาน 612 ตัวอย่าง หรือ 85.59% ไม่ผ่านมาตรฐาน 103 ตัวอย่าง</p> <p>น.ส.จาวรณ ลิมส์จจะสกุล รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า จากการสุ่มตรวจตลาด 128 แห่งใน 26 จังหวัด รวม 481 ตัวอย่าง พบว่า ผ่านมาตรฐาน 64.9% ไม่ผ่านมาตรฐาน 35.1% จากนี้กรมฯ จะเข้าไปสนับสนุนการตั้งจุดตรวจสอบในพื้นที่มากขึ้น</p> <p>-เสนอข่าว ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา หัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ คณะแพทยศาสตร์ รพ.จุฬาลงกรณ์ โพสต์ผ่านเพจส่วนตัวระบุว่า เจ้าหน้าที่จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์และกรมวิชาการเกษตร ให้ข้อมูลการสุ่มตรวจพืชผักผลไม้พบการตกค้างของยาฆ่าแมลงในเกณฑ์ผิดปกติ และการล้างจะทำให้เกิดความปลอดภัย ซึ่งไม่เห็นด้วย เพราะการล้างจะทำได้ในกรณีที่สารพิษติดอยู่ที่ผิว แต่ไม่สามารถกำจัดออกได้ถ้าสารพิษอยู่ในเนื้อจากการดูดซึม การระบุเช่นนี้เป็นการผลักให้คนไทยเป็นโรคมะเร็งมากขึ้น แทนที่จะหาวิธียับยั้งสารพิษ</p>
<p>สวท. กรมประชาสัมพันธ์ (1 ต.ค. 61)</p>	<p>มหกรรมอาหารปลอดภัย</p> <p>-เสนอข่าว ศ.คลินิกพิเศษ นพ.เสรี ตู้จินดา ประธานคณะที่ปรึกษา รพ.รพ. เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ มหกรรมอาหารปลอดภัย ที่ จ.กาฬสินธุ์ จัดโดยภาคีเครือข่ายอาหารปลอดภัยในเขตสุขภาพที่ 7 (ร้อยเอ็ด ขอนแก่น กาฬสินธุ์ มหาสารคาม) พร้อมกล่าวว่า สธ.เห็นความสำคัญของการบริโภคอาหารที่สะอาดปลอดภัย ไม่มีสารเคมีตกค้าง จึงสนับสนุนส่งเสริมให้มีการดำเนินการอาหารปลอดภัยใน รพ.ทุกแห่ง ลดการเจ็บป่วย ลดรายจ่ายของโรคที่มาจากการปนเปื้อนในอาหาร โดยรพ.จะจัดซื้อพืชผักสินค้าปลอดภัยจากเกษตรกรโดยตรง เป็นการช่วยเหลือเกษตรกรให้มีรายได้และช่องทางการจำหน่าย กระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากตามนโยบายของรัฐบาล</p>
<p>สยามรัฐ ทีวีช่อง 3 เว็บไซต์ kapok เว็บไซต์ข่าวสด ผจก.ออนไลน์ เว็บไซต์เดลินิวส์ (1 ต.ค.61)</p>	<p>เตือนห้ามเด็กดื่มน้ำกระท่อม</p> <p>-เสนอข่าว พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ รองอธิบดีกรมอนามัย และโฆษก สธ. กล่าวถึงกรณีมีการแชร์รูปเด็กเล็กพร้อมระบุว่าให้เด็กดูดน้ำกระท่อมที่บรรจุอยู่ในขวดนม ว่า เป็นอันตรายสำหรับเด็ก การให้สารเสพติดแก่เด็กเป็นการทารุณกรรมและละเมิดสิทธิเด็กรูปแบบหนึ่ง กฎหมายไทยจัดให้กระท่อมอยู่ในกลุ่มยาเสพติดประเภทที่ 5 ส่งผลเสียต่อสมองและร่างกายของเด็ก เด็กทารกควรดื่มนมแม่อย่างน้อย 6 เดือนและอาหารที่เหมาะสมตามช่วงวัยเมื่อโตขึ้น</p>
<p>ข่าวสด (30 ก.ย. 61)</p>	<p>พกถุงผ้าใส่ยากลับบ้าน</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวถึงมาตรการ "กรมการแพทย์รักษโลก พกถุงผ้าใส่ยากลับบ้าน" ว่า ปัจจุบันปัญหาสิ่งแวดล้อมถือเป็นปัญหาสำคัญของโลก จึงกำหนดให้วันที่ 1 ต.ค.เป็นต้นไป สถาบัน/รพ.ในสังกัดทุกแห่ง ยกเลิกการใช้ถุงพลาสติกใส่ยา ที่ผ่านมารพ.และหน่วยแพทย์ในสังกัดได้ยกเลิกใช้ถุงพลาสติกแล้ว 18 แห่ง และได้จัดกิจกรรมรณรงค์ขอความร่วมมือจากประชาชนผู้มารับบริการและประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆ นอกจากนี้ยังได้แจกถุงผ้าให้แก่ผู้ป่วยและแนะนำให้นำถุงผ้ามาใส่ยาเมื่อมาพบแพทย์ทุกครั้ง</p>
<p>สำนักข่าวไทย เว็บไซต์แนวหน้า เว็บไซต์มติชน INN news (1 ต.ค. 61)</p>	<p>วันหัวใจโลก</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยว่า สมาพันธ์หัวใจโลกกำหนดให้วันที่ 29 ก.ย.ของทุกปี เป็นวันหัวใจโลก โดยปีนี้มีประเด็นการรณรงค์คือ "สัญญาใจ เพื่อหัวใจเรา (MY HEART, YOUR HEART)" โดยระหว่างปี 2548-2552 ในประเทศไทยมีอัตราการเสียชีวิตจากโรคหลอดเลือดหัวใจ ความดันโลหิตสูง โรคหลอดเลือดสมอง ประมาณปีละ 37,000 ราย คนไทยป่วยเป็นโรคหัวใจต้องนอนรพ. วันละ 1,185 ราย เป็น</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>โรคหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันประมาณ 450 รายต่อวัน เสียชีวิตชั่วโมงละ 2 คน ผู้ป่วยโรคหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันในไทยมีอัตราการตายสูงกว่าต่างประเทศประมาณ 4-6 เท่า</p> <p>ด้าน พญ.วิพรรณ สังคหะพงศ์ ผอ.สถาบันโรคทรวงอก กล่าวว่า อาการบ่งชี้ความเสี่ยงเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจคือ มักเหนื่อยง่ายกว่าปกติ โดยเฉพาะเวลาทำงาน จุกแน่นหน้าอก จะมีอาการจุกบริเวณยอดอกตรงกลาง มักเป็นในขณะออกกำลังกาย หลังจากหยุดออกกำลังกายอาการจะดีขึ้น มีอาการเจ็บหน้าอกเหมือนมีอะไรมากดทับ และอาการเจ็บนี้จะปวดร้าวไปที่หัวไหล่ซ้ายหรือไปที่กราม ถ้าเจ็บหน้าอกนานเกิน 3 - 5 นาที พักแล้วไม่ทุเลาหรือเจ็บรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ ต้องรีบไปพบแพทย์ทันที โรคหลอดเลือดหัวใจสามารถรักษาด้วยการให้ยาละลายลิ่มเลือด การขยายหลอดเลือดหัวใจด้วยบอลลูนพร้อมใส่ขดลวดค้ำยัน และการผ่าตัดเปลี่ยนทางเดินหลอดเลือดหัวใจ ขึ้นอยู่กับอาการของผู้ป่วยและการวินิจฉัยของอายุรแพทย์หัวใจ แนวทางการดูแลหัวใจให้แข็งแรงควรปฏิบัติดังนี้ 1.ดูแลตนเองไม่ให้เกิดภาวะอ้วนลงพุง 2.ควบคุมน้ำตาลในเลือด 3.ควบคุมความดันโลหิต 4.ควบคุมไขมันในเลือด 5.งดสูบบุหรี่ 6.พักผ่อนให้เพียงพอ 7.ออกกำลังกายอย่างน้อยวันละ 30 นาที สัปดาห์ละ 3-5 วัน 8.เลือกรับประทานอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย เช่น ผัก และผลไม้</p>
<p>เดลินิวส์ คอลัมน์ คุณหมอขอบอก (29 ก.ย. 61)</p>	<p>ช่วงวัยที่เหมาะสมแก่การตั้งครรภ์</p> <p>-เสนอบทความ พญ.อัมพร เบญจพหลพิทักษ์ รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าวถึงผลการศึกษาวิจัยในประเทศแถบยุโรปว่าทารกที่เกิดจากแม่อายุ 30-39 ปี จะทำให้เด็กพัฒนาการดี และแม่มีอายุยืนยาวขึ้น ว่า ต้องคำนึงถึงบริบทของแต่ละสังคมด้วย ยืนยันว่าช่วงอายุที่เหมาะสมในการตั้งครรภ์ของหญิงไทยคือ 20-35 ปี ช่วงที่เหมาะสมที่สุดคือ 25-30 ปี การตั้งครรภ์ในช่วงที่มากกว่า 35 ปีขึ้นไป แม้จะมีความพร้อมเรื่องสุขภาพและหน้าที่การงาน แต่ความสมบูรณ์ของไข่ มดลูกและฮอร์โมนอยู่ในช่วงซาลง ทารกเสี่ยงเกิดมามีความผิดปกติทางโครโมโซม ที่พบมากคือดาวน์ซินโดรม ส่วนความเสี่ยงของแม่ที่พบได้ คือภาวะตกเลือดหลังคลอด เนื่องจากการบีบตัวไม่ดีของมดลูก รวมทั้งคนอายุมากในสังคมไทยมีโรคไม่ติดต่อเรื้อรังมาก ซึ่งไม่ดีสำหรับทารก ตลอดจนผลกระทบกับภาวะทางใจ เช่น ซึมเศร้า เป็นต้น</p>
<p>ข่าวสด เว็บไซต์เดลินิวส์ สปริงนิวส์ เว็บไซต์ MThai เว็บไซต์ข่าวสด เว็บไซต์ acnews.net (1 ต.ค. 61)</p>	<p>เครื่องมือตรวจวินิจฉัยออทิสติก</p> <p>-เสนอข่าว นต. นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต ให้สัมภาษณ์ว่า ภาวะออทิสติกพบมากในอันดับต้นๆ ของเด็กไทย สาเหตุเกิดจากการทำงานของสมองผิดปกติตั้งแต่กำเนิด ทำให้เด็กมีพัฒนาการบกพร่อง 2 ด้านหลัก คือ ไม่สามารถใช้ภาษาสื่อสารปฏิสัมพันธ์กับสังคมได้ และมีพฤติกรรมความสนใจที่มีลักษณะแคบจำกัด หรือเป็นแบบแผนพฤติกรรมซ้ำๆ ซึ่งประชาชนทั่วไปมักเข้าใจว่าเกิดจากการเลี้ยงดูหรือถ่ายทอดมาจากบุคลิกของพ่อแม่ ทำให้เด็กไม่ได้รับการดูแลรักษาที่ถูกต้อง กลายเป็นผู้ที่มีความพิการตลอดชีวิต สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ จ.เชียงใหม่ ได้วิจัยและพัฒนาเครื่องมือในการตรวจวินิจฉัยหาความผิดปกติของเด็กที่เป็นออทิสติกตั้งแต่อายุ 12-48 เดือน เป็นผลสำเร็จ เรียกว่า ทีดาส (Thai Diagnostic Autism Scale : TDAS) จากการทดลองใช้ทั้ง 4 ภาค พบว่ามีความแม่นยำสูงได้มาตรฐานเทียบเท่าเครื่องมือระดับนานาชาติ ได้ยื่นจดลิขสิทธิ์จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา และจะนำเสนอในเวทีประชุมออทิสติกโลก ที่ประเทศอังกฤษ ในวันที่ 27-28 ก.ย. 2561 คาดว่าจะนำมาใช้ทั่วประเทศในปี 2562 (เอาเนื้ออันนี้)</p>
<p>ข่าวสด (1 ต.ค. 61)</p>	<p>การดำเนินงานสุขภาพจิต</p> <p>-เสนอข่าว น.ต.นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า ปีงบประมาณ 2561 กรมฯ ได้เร่งพัฒนาสุขภาพจิตประชาชน เพื่อให้มีสุขภาพจิตดีและมีความสุข ตั้งเป้าความสุขของคนไทยเป็นอันดับ 26 ในพ.ศ. 2579 โดยบูรณาการงานสุขภาพจิตทุกกลุ่มวัยเข้าสู่ระบบสุขภาพอำเภอและเครือข่ายในพื้นที่ทุกทม. เน้นหนักการส่งเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพจิต ได้แก่ ความสุข โรคซึมเศร้า ความเครียด การฆ่าตัวตาย และเรื่องการเห็นคุณค่าในตัวเอง เพื่อสร้างพลังใจให้เข้มแข็ง ช่วยลดปัญหาความรุนแรงต่างๆ ในสังคม โดยมีศูนย์สุขภาพจิต 13 เขตสุขภาพ รวมทั้งทม. เป็นแกนหลักในการประสานการดำเนินงาน</p>
<p>ผู้จัดการออนไลน์ กรุงเทพธุรกิจ เว็บไซต์ tmancot.com M2F</p>	<p>ปัญหาเด็กติดเกม</p> <p>-เสนอข่าว สำนักวิจัยซูเปอร์โพล สํารวจกลุ่มเด็กและเยาวชนทั่วประเทศ ในหัวข้อ "สื่อร้ายกับยาบ้าในวัยโจ๋" จำนวน 1,325 ตัวอย่าง ระหว่างวันที่ 1 - 28 ก.ย. พบว่า ส่วนใหญ่ร้อยละ 74.9 ระบุ สื่อสร้างสรรค์ของหน่วยงานต่าง ๆ ไม่น่าสนใจ ผลประมาณการทางสถิติ จำนวนเด็กและเยาวชนติดเกม ติดสื่อลามก ติดความรุนแรง มากที่สุดคือ ติดเกม เล่นเกมเกินกว่า 2 ชั่วโมงต่อวัน 3,141,512 คน ติดความรุนแรง คือ คำพูดรุนแรงและการกระทำรุนแรง</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
(1 ต.ค. 61)	ทุกวัน 997,448 คน และติดสื่อลามก เปิดดูเป็นประจำทุกวันหรือเกือบทุกวันต่อสัปดาห์ 775,394 คน
มติชน (1 ก.ย. 61)	<p>จิตแพทย์ออนไลน์</p> <p>-เสนอข่าว นายพันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผอ.สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ก.วิทยาศาสตร์ฯ เปิดเผยว่า ได้จัดงานสตาร์ตอัพแฟร์ "Government Procurement Transformation" กับแนวคิด "ปลดล็อกข้อจำกัด พัฒนาสตาร์ทอัพ สู่ตลาดภาครัฐ" ไฮไลท์ของงานคือการจัดการแข่งขัน "GovTech Solution Awards" เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศไทยไปพร้อมกับรัฐบาล โดยประเภทที่ 1 การบริหารและบริการของภาครัฐ ผู้ชนะเลิศ ได้แก่ ทีม Ooca กับผลงาน Mental wellness platform as a service for organization employees assisted program เป็นการให้คำปรึกษาโดยแพทย์ จิตแพทย์ นักจิตวิทยาการศึกษา แบบออนไลน์ผ่านวิดีโอคอล</p>
ไทยรัฐ (1 ก.ย. 61)	<p>สิทธิบัตรทองสำหรับพระ</p> <p>-เสนอข่าว พระมงคลวิจิตรกร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดยานนาวา กรรมการและเลขานุการกรรมการขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ กล่าวว่า ที่ประชุมมหาเถรสมาคมได้รับทราบแนวทางการรับสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติของพระสงฆ์ และจะแจ้งคณะสงฆ์ทั่วประเทศให้ได้รับทราบ โดยพระสงฆ์จะต้องทำบัตรประชาชน เพื่อลงทะเบียนใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพฯ ในรพ.ใกล้วัด และสามารถเปลี่ยนรพ.ประจำได้ปีละ 4 ครั้ง</p>
มติชน สยามรัฐ เว็บไซต์สยามรัฐ เว็บไซต์ประชาไท ผจก.ออนไลน์ เว็บไซต์เดลินิวส์ เว็บไซต์แนวหน้า เว็บไซต์มติชน (1 ต.ค. 61)	<p>สปสช. เพิ่มบริการสุขภาพให้ผู้มีสิทธิประกันสังคม</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ณรงค์ศักดิ์ อังคะสุวพลา ประธานอนุกรรมการพัฒนาบูรณาการด้านส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคในระบบประกันสุขภาพ สปสช. เปิดเผยว่า สปสช. และสปส. ได้จัดประชุมรับฟังการชี้แจงการจ่ายชดเชยค่าบริการสร้างเสริมสุขภาพแบบตามราคากลางที่กำหนด ปี 2562 และได้เชิญผู้แทนรพ.เอกชนในระบบประกันสังคมที่เป็นหน่วยบริการนอกระบบหลักประกันสุขภาพฯ กว่า 40 แห่งเข้ารับฟัง โดยมีรพ.เอกชนในระบบประกันสังคมหลายแห่งเข้าร่วมตามนโยบาย เป็นการเพิ่มบริการสุขภาพด้านการส่งเสริมและป้องกันโรคให้กับผู้ประกันตน ตามบริการเฉพาะ 8 รายการที่กำหนด โดยเบิกจ่ายค่าบริการจากกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ ได้แก่ 1.การตรวจยืนยันโลหิตจางธาลัสซีเมียในหญิงตั้งครรภ์และสามี 2.การตรวจคัดกรองดาวนซินโดรมในหญิงตั้งครรภ์อายุ 35 ปีขึ้นไป 3.การตรวจคัดกรองภาวะพร่องฮอร์โมนไทรอยด์ในเด็กแรกเกิด 4.การป้องกันการยุติการตั้งครรภ์ที่ไม่ปลอดภัย 5.การคุมกำเนิดกึ่งถาวร การใส่ห่วงอนามัยหรือฝังยาคุมกำเนิด ในกลุ่มหญิงอายุ 20 ปีขึ้นไป 6.การคุมกำเนิดกึ่งถาวร การใส่ห่วงหรือฝังยาคุมกำเนิด ในหญิงอายุ 20 ปี หรือต่ำกว่า กรณีหลังยุติการตั้งครรภ์ 7.การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก และ 8. การฝากครรภ์</p>
สยามรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ คอลัมน์ บทความพิเศษ (1 ก.ย. 61)	<p>นวัตกรรมการแพทย์ฉุกเฉิน</p> <p>-เสนอข่าว ในงานประชุมวิชาการภาคประชาชนครั้งที่ 2 ภายใต้หัวข้อ "ยุทธศาสตร์ตำบลปลอดภัย หัวใจการแพทย์ฉุกเฉิน" จัดโดยสพฉ. มีการนำเสนอนวัตกรรมเกี่ยวกับระบบการแพทย์ฉุกเฉิน โดย นพ.ไพโรจน์ บุญศิริคำชัย รองเลขาธิการ สพฉ. กล่าวว่า โครงการ "ความทันสมัยของนวัตกรรม "Thailand Smart Living" ผ่านเทคโนโลยีในรูปแบบต่าง ๆ จะยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนได้ ซึ่งอยู่ระหว่างทดลองเชื่อมโยงการทำงานในระบบสายด่วน 1669 หากประสบผลสำเร็จ จะกระจายติดตั้งให้กับท้องถิ่น ต่าง ๆ ทั่วประเทศ ทั้งนี้ สพฉ.ได้พยายามพัฒนาระบบแจ้งเหตุให้ตอบรับกับยุค 4.0 เช่น การจัดทำแอปพลิเคชันสำหรับแจ้งเหตุ และยังพัฒนาการทำงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐอื่น ๆ ซึ่งในอนาคตประชาชนจะสามารถแจ้งเหตุผ่านวิดีโอคอลได้อีกช่องทางหนึ่ง</p>
มติชน (1 ต.ค.61)	<p>ผลวิจัยประชากรไทย</p> <p>-เสนอข่าว "เปิดผลศึกษาวิจัยการเปลี่ยนแปลงของประชากรไทย และความอยู่ดีมีสุขในบริบทสังคมสูงวัย" จัดโดยวิทยาลัยประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งหนึ่งในการเปลี่ยนแปลงทางประชากรของไทย คือ การเข้าสู่สังคมสูงวัย จากการสำรวจประชากรกลุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิ 4 ขั้นตอน ในกรุงเทพฯ และ 20 จังหวัดใน 4 ภูมิภาค ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559-2561 โดยแบ่งที่อยู่อาศัยในเมืองและชนบท จำนวน 15,222 ครัวเรือน มีสตรีอายุ 15-49 ปี ตอบแบบสอบถาม 9,457 ราย และมีผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ตอบแบบสอบถาม 7,450 ราย พบว่า อัตราการเกิดของประชากรไทยมีแนวโน้มที่ต่ำกว่าในอดีต ผู้สูงอายุมีแนวโน้มอยู่ลำพังมากขึ้น ดังนั้น หากจะรักษาระบบครอบครัวให้คนดูแลครอบครัว ต้องกระจายการพัฒนา โดยเดินหน้านโยบายศาสตร์ชาติที่ 4 ให้จริงจัง กระจายการพัฒนาหัวเมืองต่าง ๆ ให้รองรับการทำงาน ไม่ให้คนย้ายออกจากจังหวัด ออกจากภูมิภาค จะได้สามารถกลับไปดูแลครอบครัวได้</p> <p>ทั้งนี้ ยังพบแนวโน้มผู้สูงอายุอยู่ในเมืองมากขึ้น ร้อยละ 41.1 และชนบทร้อยละ 58.9 ผู้หญิงยังคงมีอายุยืนกว่า</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>ผู้ชาย โดยเฉพาะช่วงอายุ 80 ปีขึ้นไป ผู้สูงอายุช่วงแรกอายุ 60-69 ปี ครองโรคมากขึ้น ด้านการทำงานผู้สูงอายุยังคงทำงานและมีรายได้จากการทำงานมากกว่าได้รับเงินจากบุตร กระทั่งอายุ 70 ปีขึ้นไปสัดส่วนการทำงานเริ่มลดลงอย่างชัดเจน</p>
<p>เดลินิวส์ (1 ต.ค.61)</p>	<p>ส่งผู้ป่วยขาหักทางอากาศ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.กฤษดา วุฒากาศ ผอ.รพ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี เผยว่า รับแจ้งจาก น.ส.กนกวรรณ บุญทันเสน ครูโรงเรียนบ้านกอม่องทะ สาขาสาลาเวะ ว่า มีเด็กนักเรียนชายชาวกะเหรี่ยง วัย 9 ขวบ ประสบอุบัติเหตุบาดเจ็บขาหักในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร ซึ่งเป็นพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดาร ไม่สามารถนำออกไปรักษาได้ จึงขอสนับสนุนเคลื่อนย้ายผู้ป่วยทางอากาศ พล.ต.สนธิชนก สังขจันทร์ ผบ.กองพลทหารราบที่ 9 จึงสั่งการให้เฮลิคอปเตอร์ชุดปฏิบัติการบินกองทัพบก กองกำลังสุรสีห์ ไปรับผู้ป่วยนำตัวส่งรพ.สังขละบุรี เพื่อรับการรักษาได้อย่างทันท่วงทีเบื้องต้นพบว่ากระดูกหน้าแข้งขาหัก 2 ท่อน จึงทำการเข้าเฝือกและให้พักรักษาตัวที่รพ.ต่อไป</p>
<p>เดลินิวส์ (30 ก.ย. 61)</p>	<p>โรคไข้เลือดออก</p> <p>-เสนอข่าว ร.ต.อ. นพ.รุ่งเรือง กิจผาติ ผอ.สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง พร้อมด้วย ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันจัดประชุมติดตามผลการดำเนินงานเฝ้าระวังป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อในเขตเมือง เพื่อพัฒนาระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคในพื้นที่เขตเมืองให้ได้มาตรฐานและมีประสิทธิภาพ โดยตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.-11 ก.ย. 2561 พบผู้ป่วยไข้เลือดออกแล้ว 54,808 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 83.26 ต่อแสนประชากร เสียชีวิต 69 ราย จึงได้พัฒนาแอปพลิเคชันพิชิตลูกน้ำยุงลาย สำหรับประชาชน และชุดซอฟต์แวร์ทันระบาด สำหรับเจ้าหน้าที่ เป็นเครื่องมือประเมินความเสี่ยงการระบาดของโรคไข้เลือดออกในพื้นที่</p>
<p>ไทยรัฐ สก๊อปหน้า 1 (1 ต.ค.61)</p>	<p>โภชนาการในเด็ก</p> <p>-เสนอบทความว่า เด็กอายุ 0-5 ปี เป็นช่วงวัยสำคัญที่พ่อแม่ผู้ปกครองต้องเอาใจใส่เรื่องการเจริญเติบโตอย่างเต็มที่ เพราะเป็นช่วงที่สมองกำลังพัฒนา ซึ่งจากการศึกษาพัฒนาการแบบองค์รวมของเด็กไทย พบว่าค่าเฉลี่ยระดับเชาวน์ปัญญาของเด็กอายุ 2-18 ปี แปรตามส่วนสูงตามเกณฑ์อายุอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ โดยเด็กเตี้ยและเด็กค่อนข้างเตี้ย มีค่าเฉลี่ยเชาวน์ปัญญาต่ำกว่าเด็กที่มีส่วนสูงตามเกณฑ์ค่อนข้างสูงและสูง และในหลายประเทศมีงานวิจัยพบว่าการขาดอาหารในช่วงแรกของชีวิต ภาวะเติบโตช้าในครรภ์มารดาและภาวะเตี้ยในเด็กอายุ 2 ปี มีผลเสียถาวรต่อเนื่องจนถึงวัยผู้ใหญ่ โดยภาวะเตี้ยเป็นผลมาจากการขาดสารอาหารแบบเรื้อรัง ส่วนภาวะอ้วนเป็นผลจากการบริโภคอาหารที่ให้พลังงานสูงมากเกินไป</p> <p>อ.สง่า ดามาพงษ์ นักวิชาการโภชนาการ ที่ปรึกษากรมนามัยและผู้ทรงคุณวุฒิ สสส.ระบุว่า คุณภาพอาหารกลางวันของเด็กที่ดี ต้องมีคุณค่าทางโภชนาการครบ 5 หมู่ มีผักทุกมื้อ มีไขมันน้อยสัปดาห์ละ 2 ฟอง มีดื่มน้ำหรือเครื่องดื่มอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง พร้อมผลไม้เป็นอาหารว่างอย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 วัน ที่เหลือเป็นขนมหวานน้อย โดยการทำอาหารมื้อกลางวันให้มีคุณภาพ ต้องเริ่มจากการอบรมครูและแม่ครัวเพื่อเพิ่มความรู้ทักษะในการทำอาหาร</p>
<p>ข่าวสด (1 ต.ค.61)</p>	<p>สสส.สร้างครอบครัวอบอุ่น</p> <p>-เสนอข่าว คณะพยาบาลศาสตร์ ม.อุบลราชธานี จัดเวทีวิชาการกำหนดทิศทางการพัฒนาพื้นที่ครอบครัวอบอุ่นต้นแบบในสังคมสูงวัย ภายใต้ "โครงการพัฒนาพื้นที่ครอบครัวอบอุ่นต้นแบบที่เชื่อมโยงและบูรณาการกับระบบและกลไกการดูแลระดับพื้นที่" โดยเลือกพื้นที่ ต.เมืองศรีโค อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี เป็นพื้นที่ดำเนินงาน โดยการสนับสนุนของ สสส. โดยมุ่งเน้น 3 เรื่องหลัก คือ 1.ครอบครัวมีสัมพันธภาพที่ดี 2.ดูแลสมาชิกในครอบครัวตามช่วงวัยได้อย่างเหมาะสม 3.ครอบครัวพึ่งพาตนเองได้ และเป็นที่พักพิงของสมาชิกทั้งในภาวะปกติและในภาวะเปราะบาง กลไกสำคัญในการขับเคลื่อน คือ การตั้งคณะกรรมการครอบครัวระดับตำบล เพื่อเชื่อมโยงกับคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ หากกลไกนี้ประสบความสำเร็จ จะถอดบทเรียนและขยายผลสู่พื้นที่อื่นต่อไปในอนาคต</p>
<p>ข่าวสด คมชัดลึก แนวหน้า ผู้จัดการ ผจก.รายวัน 360 องศา</p>	<p>เหรียญที่ระลึกเจียงฮายเกมส์</p> <p>-เสนอข่าว จากกรณี อ.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินแห่งชาติ ได้จัดสร้างเหรียญที่ระลึก "เจียงฮายเกมส์" และร่วมกับจังหวัดน่านมาจำหน่ายเพื่อหาทุนสนับสนุนการแข่งขันกีฬาดังกล่าว ในราคาเหรียญละ 1,000 บาท ตั้งแต่วันที่</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
(1 ต.ค. 61)	26 ก.ย.เป็นต้นมา โดยมีการจัดเตรียมเหรียญไว้ตามรพ.ต่างๆ 18 อำเภอๆ ละ 2,000 เหรียญ ได้มีประชาชนไปจองคิวซื้อเต็มหมดทุกแห่ง ส่วนที่อาคารลานกีฬา 77 ปิ่นเกล้า รพ.เซี่ยงรายประชาชนเคราะห์ เจ้าหน้าที่ต้องแจกบัตรคิวและให้แสดงบัตรประชาชนเพื่อป้องกันการซื้อซ้ำซ้อน
ไทยโพสต์ (29 ก.ย. 61) ข่าวสด (30 ก.ย. 61)	โรคไวรัสตับอักเสบอีจากหมู -เสนอข่าว ม.ฮ่องกงพบชายวัย 56 ปี เป็นโรคตับอักเสบอีสายพันธุ์ที่พบในหมู ซึ่งเป็นรายแรกที่พบในมนุษย์ ทั้งที่ไวรัสตับอักเสบอีในมนุษย์กับหมูเป็นคนละสายพันธุ์กัน โดยชายคนนี้มีอาการผิดปกติทางตับและเคยปลูกถ่ายตับมาแล้ว คาดว่าติดเชื้อจากอาหารที่ปนเปื้อนมูลหรือฉี่หมู ขณะนี้ได้รับการรักษาอาการดีขึ้นแล้ว



fanmoph



pr_moph



healthmoph



moph channel



clubhealthch